

**ความรู้เรื่อง** : การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  
**เจ้าของความรู้** : นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เสงสมบุรณ์  
**ตำแหน่ง** : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อส่วนราชการได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่าย โดยส่วนราชการสามารถดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และส่วนราชการจะใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว เป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพัน

การจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นงบรายจ่ายประเภทงบดำเนินงาน จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 2 งวด ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด คือ งวดที่ 1 เป็นงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมในไตรมาส 1-2 และ งวดที่ 2 เป็นงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมในไตรมาส 3-4 ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ข้อ 20 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายที่ต้องดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในปี 2560 สำนักงบประมาณ กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ เมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องดำเนินการในส่วนภูมิภาค ให้เร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

#### **ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ**

1. หน่วยงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ดำเนินการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดทำทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ส่งให้กองแผนงาน
2. กองแผนงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของทะเบียนการจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำหน้าทะเบียนการจัดสรรกิจกรรมที่ดำเนินการในส่วนภูมิภาค
3. กองแผนงานจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้สามารถโอนจัดสรรงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด
4. แจ้งกองคลังดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติไปยังหน่วยดำเนินการ
5. แจ้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
6. แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ กรณีโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ ไปยังหน่วยดำเนินการแล้ว

หน่วยงานส่วนกลางจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาคทันทีที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานส่วนภูมิภาคสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยไม่เกินสามวันทำการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564